

Số: 25/BC-LĐLĐ

Bình Thuận, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện việc tổ chức học tập**  
**Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)**  
-----

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

**1. Kết quả thực hiện**

- Lớp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 09/12/2016 cho cán bộ chủ chốt: cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh có 4 đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia.

- Lớp do Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cho toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng trong cơ quan (28 đảng viên và 38 quần chúng). Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Xuân Phối – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

**2. Tài liệu học tập**

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (*dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên*).

- Tài liệu học tập các văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (*dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở*).

- Tài liệu Hỏi-Đáp các văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (*dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và truyền truyền trong nhân dân*).

**3. Nhận thức một số nội dung chính của Nghị quyết**

Qua nghiên cứu, học tập Nghị quyết; các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, cán bộ, đảng viên và quần chúng đã viết bài thu hoạch nhận thức việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ góp phần quan trọng để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng của mỗi cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức. Từ đó nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế chính sách, về kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, về phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế mà Nghị quyết đã nêu do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan; nhưng sâu xa chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ là đảng viên mà trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu rất rõ các dấu hiệu, hình thức dễ nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ở Nghị quyết này, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đã nêu rõ, cụ thể các nội dung, vì vậy nó mang tính thiết thực, dễ nhận diện, theo đó có 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Với mục tiêu phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp nhằm chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì cần phải nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng cấp bách.

Tóm lại, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là yêu cầu cấp thiết, là đợt sinh hoạt chính trị, chỉnh đốn, xây dựng Đảng sâu rộng. Trong đó diện rộng là được triển khai rộng khắp, đặt dưới sự giám sát của toàn dân, sau là triệt để, quyết liệt chỉnh đốn trong nội bộ, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tiếp tục củng cố, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

#### **4. Đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian đến**

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, khẳng định mục tiêu, lý tưởng của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng đoàn, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ cương, chấn chỉnh phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan; luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động đảm bảo đúng đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đem lại kết quả cụ thể, thiết thực.

Xây dựng Chương trình hành động của tập thể và Kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Nắm vững các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện; mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, tự kiểm điểm, nhìn nhận về bản thân và tự giác, gương mẫu viết cam kết rèn luyện để thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ; đồng thời, là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững và tăng cường khả năng trong nội bộ chống lại thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, kiên quyết chống tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

**5. Xây dựng Chương trình hành động của tập thể thực hiện Nghị quyết** (gửi kèm theo).

**6. Kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu** (gửi kèm theo).

**7. Bài thu hoạch của thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh** (4 bài thu hoạch gửi kèm theo).

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo kết quả học tập các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng Chương trình hành động của tập thể; Kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

**Nơi nhận:**

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: ToC, VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Dũng**

